



ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

ตามที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ ตามประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ โดยได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๒	นายอิทธิโชค นาคสีดี	
๒	๐๐๔	นายวรการ อัมพันธ์ศรี	
๓	๐๐๕	นางสาวพัชราภรณ์ แก้วบุญเรือง	

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรทราบ ดังนี้

๑. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรียงลำดับจากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศนี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๓. การสรรหาและเลือกสรรนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร หรือได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างไปแล้วก็ตาม เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติและพิจารณายกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ทำสัญญาจ้างไปแล้ว

๔. เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จะดำเนินการจ้างผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างใน ลำดับที่ ๑ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่) มีมติเห็นชอบให้ส่งจ้างและแต่งตั้งได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔